

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2917 /BT/TTT-VP

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2017

V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi
tới kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

Kính gửi: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh



Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 416/BDN ngày 15/6/2017 về việc chuyển kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, nội dung kiến nghị như sau:

Câu 1: Đề nghị Bộ TTTT và Bộ Tài chính có hướng dẫn chi tiết để thực hiện Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia. Trong đó, đề nghị quy định rõ về kinh phí hoạt động và phụ cấp cho Đội ứng cứu khẩn cấp về an toàn thông tin mạng để địa phương tổ chức thực hiện.

Câu 2: Đề nghị Bộ sớm xem xét hỗ trợ tỉnh về dự án Đầu tư “Xây dựng hạ tầng mạng diện rộng của tỉnh (từ tỉnh đến xã) đảm bảo an toàn thông tin phục vụ cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh đến 2020”, theo Công văn đề xuất số 2421/UBND-KTN ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, đã gửi đến Bộ TTTT.

Bộ Thông tin và Truyền thông xin trả lời như sau:

Câu 1:

Hiện nay Bộ TTTT đang phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng và ban hành Thông tư hướng dẫn chi tiết kinh phí cho công tác điều phối, ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia. Thông tư này dự kiến ban hành vào tháng 12 năm 2017 theo Quyết định số 776/QĐ-BTTTT ngày 24 tháng 5 năm 2017 của Bộ TTTT phê duyệt kế hoạch của Bộ TTTT triển khai Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia.

Câu 2:

Bộ TTTT đã có Tờ trình số 93/TTr-BTTTT ngày 24/11/2016 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu về công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 (sau đây gọi là Chương trình); trong đó, tỉnh Tây Ninh đã được tổng hợp 01 dự án vào danh mục dự án của Chương trình. Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KHĐT) đã có văn bản số 2317/BC-BKHĐT ngày 27/3/2017 báo cáo

kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình. Theo thông báo tại Báo cáo thẩm định của Bộ KHĐT, mức vốn của Chương trình bị cắt giảm khá lớn so với mức vốn đề xuất của Bộ TTTT. Vì vậy, để hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi của Chương trình, Bộ TTTT đã có văn bản số 2039/BTTTT-KHTC ngày 13/6/2017 gửi Bộ KHĐT đề nghị thống nhất khả năng cân đối vốn và mục tiêu thực hiện Chương trình.

Sau khi Bộ KHĐT có ý kiến, Bộ TTTT sẽ tổng hợp, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi của Chương trình gửi Bộ KHĐT trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện.

Trên đây là trả lời của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh để trả lời cử tri./. *pl*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Lưu VT, VP, LQV (13).

BỘ TRƯỞNG



Trương Minh Tuấn